



**HOA SEN UNIVERSITY**  
WORLD CLASS EDUCATION

**HOA SEN UNIVERSITY**  
WORLD CLASS EDUCATION



**Tháng 8 | 2024 - 4 ngày 3 đêm**

(Đã bao gồm cả thời gian đi và thời gian về)  
\*Lịch trình có thể thay đổi do tình hình thực tế

**BANGKOK - THAILAND**

Số giờ quy đổi thực tập nhận thức  
**156 GIỜ**



**THAILAND  
BANGKOK**

**Field Trip**

**Field Trip**  
Experiential Learning

- 0794 788 181
- [hoasen.edu.vn/field-trip/](http://hoasen.edu.vn/field-trip/)
- [fieldtrip@hoasen.edu.vn](mailto:fieldtrip@hoasen.edu.vn)

# HOA SEN

## go Global

DAY 01

SÁNG

Đoàn tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất Đến địa điểm và thủ tục nhập cảnh

Bangkok, Thái Lan

### BANGKOK AIRPORT



Đoàn đến sân bay Bangkok làm thủ tục và nhận hành lý.

Di chuyển tới nhà hàng dùng bữa trưa, nghỉ ngơi tại chỗ. Sau đó, đoàn tiếp tục chuyển đi.

### DHURAKIJ PUNDIR UNIVERSITY

CHIỀU

Tham quan Dhurakij Pundit University - là một trong những đại học tự nhiên lớn nhất tại Thái Lan, #127 Đại học Đông Nam Á, #750 Đại học Châu Á. Đây cũng là Trường nổi tiếng với chất lượng giáo dục và các chương trình đa dạng, đã ký kết hợp tác hợp tác với Trường ĐH Hoa Sen từ năm 2018. Tại đây, sinh viên được trải nghiệm môi trường học tập chuẩn quốc tế, tìm hiểu về chất lượng đào tạo, xu hướng ngành nghề mình sẽ theo đuổi trong tương lai.

- Tham quan khuôn viên tại trường.
- Tham gia Workshop: "Môi trường học tập quốc tế, hành trang và định hướng hội nhập quốc tế dành cho sinh viên Việt Nam" - Chương trình cung cấp cho sinh viên những nhận thức đúng đắn về chuyên ngành đào tạo, cơ hội việc làm rộng mở ở mọi trường quốc tế và khu vực, tâm thế sẵn sàng chuẩn bị một hành trang bước vào tương lai.
- Giao lưu sinh viên hai trường.

TỐI

Dùng bữa tối và tự do thăm quan.

DAY 02

### ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI THÁI LAN CỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THÁI LAN (TCEB)

SÁNG

Đoàn tham gia chương trình "Trao đổi về môi trường kinh doanh, khởi nghiệp và thành công trong kinh doanh quốc tế", với sự tham gia chủ trì của Đại sứ Quán Việt Nam tại Thái Lan và Cục Hội chợ Triển lãm Thái Lan (TCEB). Chương trình cung cấp những hiểu biết về môi trường học tập quốc tế, môi trường kinh doanh thương mại và đầu tư quốc tế, những hướng tiếp cận thiết thực để thành công trong môi trường kinh doanh toàn cầu trong tương lai của sinh viên.



Dùng bữa trưa và nghỉ ngơi tại chỗ.

### LUMPHINI PARK CHINATOWN WAT TRAMIT (ĐỀN PHẬT NGỌC)

CHIỀU

Lumphini Park - là một công viên lớn tại trung tâm thành phố Bangkok, Thái Lan. Công viên này mang tên Lumphini, nơi sinh sống của Phật tử Sakyamuni, theo truyền thống Phật giáo. Nằm giữa khu vực thương mại sôi động, Lumphini Park là một oáxis xanh mát với hồ nước, đường đi dạo, và vườn hoa. Một ốc đảo xanh mát giữa trung tâm thành phố Bangkok với nhiều động vật như varan, các loài cá, và nhiều loài chim, tạo nên môi trường tự nhiên đa dạng giữa lòng đô thị.

China Town tại Bangkok, còn được gọi là Yaowarat, là một khu vực nổi tiếng với văn hóa và ẩm thực Trung Quốc. Nơi đây còn nổi tiếng với các lễ hội truyền thống và nghi lễ tôn giáo, là nơi diễn ra nhiều sự kiện và lễ hội lớn tại Bangkok và trong cộng đồng người Hoa.

Wat Traimit, hay còn được biết đến là Đền Phật Ngọc, là một địa điểm tôn giáo quan trọng tại Bangkok, Thái Lan. Điểm độc đáo của đền là tượng Phật Ngọc, là một trong những bảo tàng Phật giáo lớn nhất thế giới.

Tự do khám phá về đêm.



DAY 03

### THAI TOURISM & HOSPITALITY WEEK 2024 - TRADE SHOW SMART TOURISM

SÁNG

Tham dự và trải nghiệm học tập tại:

Tuần lễ du lịch, nhà hàng, ẩm thực Thái Lan "Thai Tourism & Hospitality Week 2024 - Trade Show" (21-24/08/2024) - là một sự kiện thương mại quốc tế lớn được tổ chức bởi Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) và Phòng Thương mại Thái Lan (TBC).

Sự kiện này nhằm mục đích thúc đẩy du lịch và khách sạn Thái Lan, đồng thời giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ du lịch, nhà hàng, ẩm thực Thái Lan đến các đối tác thương mại quốc tế. Dự kiến sẽ có hơn 1.000 nhà cung cấp từ hơn 50 quốc gia tham gia sự kiện này.

Trải nghiệm học tập ở một trong các tập đoàn hàng đầu Thái Lan như: Central Retail Corp, AMATA Group, Kasikorn Bank...

Đoàn tham gia các chương trình trải nghiệm, team building tại thành phố biển Pattaya.

Gala dinner



DAY 04

### CORAL ISLAND

SÁNG

Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, Sau đó tiếp tục chuyến tham quan đảo CORAL (đảo san hô): tham gia các trò chơi trên đảo như: lặn biển, lái cano, tàu lượn...



CHIỀU

Di chuyển ra sân bay và làm thủ tục. Đoàn về đến TP. Hồ Chí Minh.

TP. HCM, Việt Nam

# THINGS YOU MUST TRY IN BANGKOK

## PAD THAI (PHAD THAI)

Pad Thai là một món ăn đường phố phổ biến ở Bangkok, thường được nấu nhanh trên bếp lửa lớn. Nước sốt đậm đà, hương vị tamarind và hương thơm của lá bạc hà là những yếu tố chính tạo nên hương vị đặc trưng của món này.



## TOM YUM GOONG

Tom Yum Goong là một món súp nổi tiếng của Thái Lan. Nước dùng chua cay, cùng với hương vị của galangal (gừng Thái), lemongrass (sả), và kaffir lime leaves (lá chanh Thái) tạo nên hương vị đặc trưng. Món này thường có thêm tôm tươi, nấm, và các gia vị khác.



## SOM TUM

Som Tum, hay còn gọi là Salat Thai Green Papaya, là một món salad xanh tươi và ngon miệng. Hương vị chua, ngọt, cay của nước mắm, đường, và ớt kết hợp hoàn hảo với các nguyên liệu như cà rốt, dưa chuột, cà chua, đậu hũ, và ớt.



## KHAO PAD

Khao Pad, hay còn gọi là cơm chiên Thái, thường được nấu với cơm đã nguội, thêm thịt gà, tôm hoặc thịt bò. Nó có hương vị đặc trưng nhờ vào sự kết hợp của nước mắm, sốt soya, và một chút ớt. Thường được ăn kèm với trứng ốp trên trên cùng.



## CHATUCHAK WEEKEND

Chatuchak Weekend Market là một trong những chợ lớn nhất thế giới, mở cửa vào cuối tuần. Sinh viên có thể tham gia để tìm kiếm các sản phẩm độc đáo, trải nghiệm văn hóa địa phương, và có cơ hội tìm hiểu nghệ thuật kinh doanh và giao tiếp.



## SOCIAL ACTIVITIES

Nhiều trường đại học ở Bangkok tổ chức các sự kiện xã hội như buổi hòa nhạc, hội thảo, và các hoạt động nhóm. Sinh viên có thể tham gia để kết nối với đồng học và mở rộng mạng lưới xã hội. Tạo cơ hội gặp gỡ và kết nối với cộng đồng sinh viên, trải nghiệm văn hóa đại học, và phát triển kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian.



## KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU CHUYẾN ĐI

- Tham dự Workshop giao lưu với một trong các trường Đại Học TOP đầu Thái Lan: Dhurakij Pundit University (MOU), Chulalongkorn University, Mahidol University...; trải nghiệm môi trường học tập chuẩn quốc tế, tìm hiểu về chất lượng đào tạo, tham gia Workshop về môi trường học tập quốc tế, hành trang và định hướng hội nhập quốc tế dành cho sinh viên Việt Nam.
- Tham gia chương trình các chương trình Trao đổi về môi trường học thuật, khởi nghiệp và thành công trong kinh doanh quốc tế, với sự tham gia chủ trì của Đại sứ Quán Việt Nam tại Thái Lan/Hiệp Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Thái Lan/Cục Hội chợ triển lãm Thái Lan TCEB...
- Tham gia chuyến trải nghiệm thực tế tại một trong những doanh nghiệp lớn hàng đầu, tham quan các Hội chợ triển lãm ngành nghề của Thái Lan như: Central Retail Corp, AMATA Group, Kasikorn Bank...
- Được tham quan những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Bangkok
- Rèn luyện những kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, làm việc đội nhóm, giải quyết vấn đề... thông qua các hoạt động của chương trình